



ประกาศสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาเชียงราย เขต ๔  
เรื่อง แก้ไขประกาศรับสมัครบุคคลเพื่อสรรหาและเลือกสรรเป็นพนักงานราชการทั่วไป  
สังกัด สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาเชียงราย เขต ๔

ตามที่ได้มีประกาศสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาเชียงราย เขต ๔ เรื่อง รับสมัครบุคคลเพื่อสรรหาและเลือกสรรเป็นพนักงานราชการทั่วไป สังกัดสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาเชียงราย เขต ๔ ตำแหน่งครูผู้สอน จำนวน ๙ อัตรา , ตำแหน่งนักทรัพยากรบุคคล จำนวน ๑ อัตรา , ตำแหน่งพนักงานพี่เลี้ยง จำนวน ๑ อัตรา ตามประกาศลงวันที่ ๒๑ พฤศจิกายน ๒๕๖๖ โดยกำหนดให้มีการรับสมัครระหว่างวันที่ ๒๗ พฤศจิกายน ๒๕๖๖ ถึงวันที่ ๓ ธันวาคม ๒๕๖๖ ณ กลุ่มบริหารงานบุคคล สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาเชียงราย เขต ๔ ตำบลเวียง อำเภอเทิง จังหวัดเชียงราย ระหว่างเวลา ๐๘.๓๐ - ๑๖.๓๐ น.(ไม่เว้นวันหยุดราชการ) และกำหนดให้มีการสรรหาและเลือกสรรโดยการทดสอบความรู้ (สอบข้อเขียน) และประเมินความเหมาะสม (สอบสัมภาษณ์) ในวันที่ ๙ ธันวาคม ๒๕๖๖ นั้น

เนื่องด้วย มีความคลาดเคลื่อนตำแหน่งครูผู้สอน กลุ่มวิชาภาษาไทย สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาเชียงราย เขต ๔ มีบัญชีผู้ผ่านการสรรหาและเลือกสรรบุคคลเพื่อจ้างเป็นพนักงานราชการทั่วไป ตามประกาศสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาเชียงราย เขต ๔ ลงวันที่ ๑๔ พฤศจิกายน ๒๕๖๕ เรื่อง การขึ้นบัญชีผู้ผ่านการสรรหาและเลือกสรรเพื่อจ้างเป็นพนักงานราชการทั่วไป กลุ่มงานบริหารทั่วไป ตำแหน่งครูผู้สอน อยู่แล้ว

สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาเชียงราย เขต ๔ จึงขอยกเลิกการรับสมัครบุคคลเพื่อสรรหาและเลือกสรรเป็นพนักงานราชการทั่วไป ตำแหน่งครูผู้สอน กลุ่มวิชาภาษาไทย จำนวน ๒ อัตรา

นอกจากที่แก้ไขนี้ให้เป็นไปตามประกาศเดิม

ทั้งนี้ ขอให้ผู้สมัครได้ติดตามข่าวสารความเคลื่อนไหวของประกาศสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาเชียงราย เขต ๔ เกี่ยวกับรายชื่อผู้มีสิทธิเข้ารับการสรรหา วัน เวลา และสถานที่เข้ารับการสรรหาและเลือกสรร ซึ่งจะได้ประกาศแจ้งให้ทราบทางเว็บไซต์ [www.cri๔.go.th](http://www.cri๔.go.th) หรือโทรศัพท์สอบถามได้ที่หมายเลขโทรศัพท์ ๐ ๕๓๗๙ ๕๔๓๑ ต่อ ๑๐๗

จึงประกาศให้ทราบโดยทั่วกัน

ประกาศ ณ วันที่ ๒๒ พฤศจิกายน พ.ศ. ๒๕๖๖

(นายสมศุขย์ เจริญสุข)

รองผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษา รักษาการแทน  
ผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาเชียงราย เขต ๔

บัญชีแสดงจำนวนตำแหน่งว่าง สำหรับรับสมัครบุคคลเพื่อสรรหาและเลือกสรรเป็นพนักงานราชการ  
สังกัดสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาเชียงราย เขต ๔  
(แนบท้ายประกาศสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาเชียงราย เขต ๔ ประกาศ ณ วันที่ ๒๒ พฤศจิกายน ๒๕๖๖)

๑. ตำแหน่งครูผู้สอน จำนวน ๗ อัตรา

รหัสวิชา	ประเภทวิชา/กลุ่มวิชา/ทาง/สาขาวิชาเอก	จำนวนอัตราว่าง	หมายเหตุ
๐๑	กลุ่มวิชาคณิตศาสตร์	๒	
๐๒	กลุ่มวิชาภาษาอังกฤษ	๒	
๐๓	กลุ่มวิชาวิทยาศาสตร์	๒	
๐๔	กลุ่มวิชาพลศึกษา	๑	
รวม		๗	

๒. ตำแหน่งนักทรัพยากรบุคคล จำนวน ๑ อัตรา

๓. ตำแหน่ง พนักงานพี่เลี้ยง จำนวน ๑ อัตรา